



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Giải trình làm rõ một số nội dung tồn tại, khó khăn trong thực hiện một số dự án



Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Sáng ngày 23/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình làm rõ một số nội dung tồn tại, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện một số dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó

Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhà khám bệnh, kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình; dự án nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền; dự án tuyến đường ĐT.455

(đường 216 cũ) đoạn từ đường Thái Bình - Hà Nam đến đường vào UBND xã Tây Đô, huyện Hưng Hà.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ.

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội

Chiều ngày 23/9, Tổ giám sát số 1, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại huyện Kiến Xương. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Huyện Kiến Xương hiện có 15.430 đối tượng bảo trợ xã hội. Những năm qua, cấp ủy, chính

quyền các cấp trong huyện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý hồ sơ cơ bản bảo đảm đúng quy định. Công tác thanh quyết toán kinh phí chi trả chặt chẽ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên nên những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chế độ, chính sách tại

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Tiếp nhận, giải quyết 1.674 hồ sơ trực tuyến

(Xem tin trang 4)



Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án tuyến đường bộ ven biển

Chiều ngày 23/9, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình có chiều dài 34,4km với tổng mức đầu tư 3.872 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2018 - 2021. Thời gian qua, hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trên 29km, trong đó có 10,6/11,2km thuộc huyện Thái Thụy và 18,5km/21km thuộc huyện Tiền Hải.

Hiện nay, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đang tổ chức thi công phần đường trên địa bàn huyện Thái Thụy và cầu vượt sông Trà Lý, ước giá trị xây lắp thực hiện hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, phần đường đã đào nền đường, đắp cát nền đường được khoảng 2km. Phần cầu, gồm cầu sông Sinh, cầu Dừa, cầu Sơn Thọ, cầu Diêm Điền và cầu Trà Lý đã thi công xong hàng mục khoan hoàn...

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thái Thụy và UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần mở rộng mặt bằng thi công trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ để bàn giao cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất. Riêng huyện Thái Thụy tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng 11 hộ có đất ở tại xã Thái Nguyên và 56 hộ có đất ở tại xã Thái Thượng để bảo đảm kế hoạch triển khai thi công của nhà đầu tư. Đối với những đoạn mặt bằng đã bàn giao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật tư, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng khẩn trương hoàn thiện phụ lục hợp đồng điều chỉnh để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

PHẠM HÙNG

Hỗ trợ 300.000 đồng/ha cây màu vụ đông

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2020. Theo đó, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có diện tích sản xuất từ 1 - 2 loại cây trồng chủ lực có lợi thế của địa phương ở vụ đông năm 2020 trong vùng quy hoạch của xã, phường, thị trấn được UBND huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch sản xuất được hưởng mức hỗ trợ 300.000 đồng/ha theo số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh, phương thức hỗ trợ sau đầu tư. Để được hỗ trợ, các địa phương phải có diện tích và giá trị cây vụ đông năm 2020 thấp nhất phải bằng diện tích, giá trị cây vụ đông năm 2019 theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh.

Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, các địa phương chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí cấp huyện, xã để tổ chức triển khai thực hiện theo cơ chế, chính sách riêng của địa phương.

NGÂN HUỖN

QUANG BÌNH Chi trả hơn 7 tỷ đồng cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi

Đàn lợn hàng năm của xã Quang Bình (Kiến Xương) duy trì gần 21.000 con. Tuy nhiên do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra năm 2019, toàn xã phải tiêu hủy 3.274 con lợn mắc bệnh với tổng trọng lượng gần 200 tấn. Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng, địa phương đã khẩn trương chi trả cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm đúng đối tượng, số tiền hỗ trợ và thực hiện thanh quyết toán tài chính theo quy định. Hiện người chăn nuôi đang tích cực tái đàn nhằm khôi phục sản xuất, tổng đàn lợn trên địa bàn toàn xã có gần 800 con (đạt gần 30% so với tổng đàn khi chưa bị ảnh hưởng do bệnh dịch tả lợn châu Phi).

THANH HUỖN

TIẾN HẢI Triển lãm ảnh "Đảng bộ và nhân dân Thái Bình - những mốc son lịch sử"



Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 23/9, Huyện đoàn Tiến Hải phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề: "Đảng bộ và nhân dân Thái Bình - những mốc son lịch sử".

Thông qua hình ảnh tư liệu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành về thăm và làm việc tại Thái Bình; những thành tựu

(Xem tiếp trang 4)
MANH THẮNG

Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó và tặng gạo cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 23/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn tổ chức trao quà cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Thăng Long (Đông Hưng).

Lãnh đạo các đơn vị đã trao 5 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập của Trường Tiểu học và THCS Thăng Long. Đây là những món quà thiết thực, động viên các em cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Bộ CHQS tỉnh đã tới dự buổi tặng gạo theo mô hình "Hũ gạo tiết kiệm" của Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh. Trong đợt này, Trung đoàn 568 tổ chức trao 40kg gạo cho 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thăng Long.

Hoạt động trao quà cho học sinh nghèo vượt khó và tặng gạo cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình khảo sát, đánh giá việc thực hiện mô hình dân vận khéo của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

TÁT ĐẠT

HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước trên chặng đường đổi mới

(Xem trang 2)



Mô hình trồng dưa trong nhà lưới của hội viên nông dân huyện Hưng Hà.

Lan tỏa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

(Xem trang 3)